

PHỤ LỤC
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 66/KH-BDT, ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông)

TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Phân công thực hiện		Nguồn kinh phí
			Chủ trì	Phối hợp	
1	Viết bài, cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử (Webse Ban Dân tộc)	Thường xuyên	Văn phòng,	Phòng thanh tra	Chi thường xuyên của Ban Dân tộc
2	Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các chính sách dân tộc cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện, xã.	Quý II - IV/2020	phòng Nghiệp vụ	Văn phòng, Phòng thanh tra	Chi thường xuyên, kinh phí thực hiện chiến lược công tác dân tộc theo QĐ 1617/QĐ-TTg
3	Hội nghị Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, các luật có liên quan cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.	Quý II - IV/2020	Phòng thanh tra	Văn phòng,	Kinh phí kế hoạch giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống,
4	Hội nghị Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, các luật có liên quan cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.	Quý II - III/2020	Phòng thanh tra	Văn phòng,	Kinh phí kế hoạch tuyên truyền bình đẳng giới
5	Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc cho người uy tín trong vùng ĐBDTTS.	Quý II - IV/2020	Văn phòng	Phòng thanh tra	Nguồn chi chính sách người uy tín
6	Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các chính sách dân tộc cho Cán bộ thôn/buôn/bon; Già làng, người có uy tín trong đồng bào DTTS.	Quý II - IV/2020	phòng Nghiệp vụ	UBND huyện, thị xã; các phòng thuộc Ban	Nguồn kinh phí thực hiện chiến lược CTDT theo QĐ 1617
7	Hội nghị Tập huấn và tuyên truyền các chủ trương, chính sách dân tộc cho cán bộ và nhân dân xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã thuộc CT135	Quý II - IV/2020	phòng Nghiệp vụ	Các sở, ngành liên quan, UBND huyện, thị xã, các phòng thuộc Ban	Nguồn kinh phí thuộc chương trình 135
8	Hội nghị Tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và phòng, chống tác hại thuốc lá	Quý II - IV/2020	Phòng thanh tra	Các sở, ngành liên quan, các phòng thuộc Ban	Lồng ghép theo KH của các chương trình và kế hoạch giao.